



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ก.ก. (กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๓๗๕๕ หรือโทร. ๑๔๖๐)

ที่ กท ๐๓๐๓/ ๒๑๘๗ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงาน ก.ก. ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การสมัครฯ จำนวน ๓ สาขา โดยให้ส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. สาขาบริการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่ยังพอใจ มี ๖ ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทนวัตกรรมบริการ ประเภทพัฒนาการบริการ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ และประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ประเภทระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 และประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ

๒. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อย่างโดดเด่น (ในส่วนของกรุงเทพมหานครไม่สามารถสมัครประเภทนี้ได้)

๓. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญกำลังใจในการเชิดชูผลการปฏิบัติราชการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การเข้ามาเกี่ยวข้อง ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ มี ๕ ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ประเภทเลื่องลือขยายผล และประเภทร่วมใจกัน

สำนักงาน ก.ก. จึงขอเวียนแจ้งหลักเกณฑ์การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานที่สนใจส่งผลงานในสาขาบริการภาครัฐ หรือสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์ <https://www.opdc.go.th> > ผลการพัฒนาระบบราชการ > รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือ QR Code ตามเอกสารแนบท้าย และส่งผลงานตามใบสมัครในแต่ละประเภทตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งไฟล์ข้อมูลให้สำนักงาน ก.ก. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : bestpracticebma@gmail.com ภายในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อจกได้ดำเนินการจัดส่งผลงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์ภายในกำหนด และมอบหมายให้ นางสาวนฤมล ไหวว่อง นักรักษาการบุคคลชำนาญการ นายธนกัณฑ์มนตรี มหาพรม นักรักษาการบุคคลปฏิบัติการ กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. โทร. ๑๔๖๐ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



นายธนกร ไชยศรี

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.



เอกสารใบสมัครขอรับรางวัลในแต่ละประเภท

เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การขอรับรางวัล